



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 เมษายน 2563

เรื่อง

1. ลุยสระแก้ว-โคราชแหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ
2. คอถัมน์: เกษตรแถวหน้า: 128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สศก.ระบุทั้งข้าว-ไข่ไก่-เนื้อไก่ ไม่ขาดแคลนแน่แม้ล็อกดาวน์
4. แรงงานคืนถิ่น7.8หมื่นคน ดึงร่วมพัฒนา'ภาคเกษตร'
5. 'สศก.'เผยส่งออกเกษตรรุ่ง ปิดปมไม่พอบริโภคภายใน
6. คอถัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน...
7. ภาพข่าว: ครบรอบ 128 ปี
8. เชียงใหม่ถก5อภ.-ดับไฟ 'โคราช'วิกฤตขาดน้ำกิน
9. CPFคว่ำเครดิตองค์กรA+ สะท้อนความเป็นผู้นำธุรกิจ
10. ภาพข่าว: คลุกวงใน: ส่งทุนถึงบ้าน
11. เกษตรฯแนะ'สหกรณ์' ดูแลสมาชิกรับวิกฤตศก.
12. ปชป.ดันจัดงบ'บาซูก้า'ก้อนมหึมา2ล้านล.สู้โควิด

สื่อ

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
บางกอกทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน
ข่าวหุ้น
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : ลุยสระแก้ว-โคราชแหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25741 หน้า : 15(ล่าง)

ลุยสระแก้ว-โคราชแหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลังว่า ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 มีพื้นที่ระบาด จำนวน 76,221 ไร่ ใน 17 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง สพบุรีศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยได้ทำลายแล้ว ด้วยวิธีฝังกลบและเผาซากกำจัดวัชพืช การใส่จุลินทรีย์/การสลับและตากแดดหรือวิธีบีบอัดและตากแดดต้นมันสำปะหลังที่เป็น

โรคฯ จำนวน 47,470 ไร่ คิดเป็น 62% ของพื้นที่ระบาดทั้งหมด คงเหลือพื้นที่ระบาด จำนวน 28,751 ไร่ ใน 11 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สพบุรี สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ของ สศก. โดยศูนย์ประเมินผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และนครราชสีมา พบว่า สระแก้ว มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 385,906 ไร่ พบพื้นที่

ระบาด จำนวน 43,680 ไร่ คิดเป็น 11% ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งที่พบการระบาดมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะ อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง ปัจจุบันทำลายพื้นที่ระบาดไปแล้ว จำนวน 21,805 ไร่ คิดเป็น 50% ของพื้นที่ระบาด คงเหลืออีก 21,875 ไร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ประกาศณ ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยืนยันผลสำรวจตรวจสอบพื้นที่ระบาดและเสนอคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ พิจารณานอุมัติการทำลายต่อไป

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 1.43 ล้านไร่ พบพื้นที่ระบาด จำนวน 11,142 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่ปลูก เป็นแหล่งที่พบการระบาดมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ พบใน อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี ปัจจุบันทำลายไปแล้ว จำนวน 8,457 ไร่ คิดเป็น 76% ของพื้นที่ระบาด คงเหลือพื้นที่ต้องทำลายอีก จำนวน 2,685 ไร่ โดยอยู่ในกระบวนการอนุมัติการทำลายของคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคต่อไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรก้าวหน้า: 128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14220 หน้า : 15(ล่าง)

เกษตร ก้าวหน้า

128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชย์การ กระทรวงเศรษฐกิจการ กระทรวงเกษตรราธิการ กระทรวงเกษตร จนมาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบัน มีส่วนราชการในสังกัด จำนวน 22 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตลอดทั้งบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

และในปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรฯ มีอายุครบรอบปีที่ 128 ซึ่งอยู่ในวาระการนำของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับอีก 3 รัฐมนตรี

ช่วยว่าการ คือ นายประภัตร โพธสุธน, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ แม้จะมาจากคนละพรรคการเมือง แต่ต่างพร้อมใจกันประกาศว่าจะมุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้อุทศาสตร์ด้านการเกษตร ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสินค้าเกษตรมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการเกษตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer การสร้างภูมิคุ้มกันของเมืองบนฐานแนวคิดเกษตรและพืชสวน นำไปสู่เมืองแห่ง Green-city ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรแถวหน้า: 128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14220 หน้า : 15(ล่าง)

ราคาสินค้าเกษตร ส่งเสริมการจำหน่าย
สินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์
รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำ
กินของเกษตรกร

และในโอกาสที่กระทรวงเกษตรฯ
ครบรอบ 128 ปี ในปี 2563 นี้ นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย
ไว้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะมุ่งดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อ
พัฒนาภาคการเกษตร อาทิ แนวทาง
การตลาดนำการผลิต การบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ การบริหารจัดการยางพารา
ทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการ
การประมงอย่างยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 77
จังหวัด การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่ง
ชาติ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ เพื่อ
รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรทั่วประเทศ โดยจะผนึกกำลัง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
อย่างยั่งยืน...

สุธิพงษ์ ถิ่นเขาน้อย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : สศก.ระบุทั้งข้าว-ไข่ไก่-เนื้อไก่ ไม่ขาดแคลนแน่แม้ล็อกดาวน

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3183 หน้า : 8(ล่าง)

สศก.ระบุทั้งข้าว-ไข่ไก่-เนื้อไก่ ไม่ขาดแคลนแน่แม้ล็อกดาวน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การตื่นกลัวการขาดแคลนอาหาร และการกักตุนอาหาร ทั้งนี้ สศก. จะเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและทำงานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน โดยมีการประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็นตรงกันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลน สามารถเร่งการผลิตได้เต็มที่ เพราะปัจจุบันเดินเครื่องการผลิตเพียง 60%

“จากการคาดการณ์ผลผลิต ยืนยันไม่ขาดแคลนสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ กรณีมีการ lock down 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในปี 2563 ได้แก่ ข้าว สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์

ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง มะพร้าว และอ้อยโรงงาน ทั้งนี้ จากการระบาดของโรคโควิด-19 เชื่อมั่นว่าสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในปี 2563 มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน”

นายระพีภัทร์ กล่าวไว้ว่า ข้าว ปี 2562/63 คาดว่ามีผลผลิตข้าวรวม 28.375 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ความต้องการใช้ข้าวคาดการณ์ ปี 2562/63 จำนวน 32.48 ล้านตัน แบ่งเป็น การบริโภคภายในประเทศ 13.320 ล้านตันข้าวเปลือก ส่งออกต่างประเทศ 15.38 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้ทำผลิตภัณฑ์ 1.37 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้านตันข้าวเปลือก ไทยมีปริมาณผลผลิตข้าวที่เหลือสต็อกในปีที่ผ่านมาบางส่วน จึงเพียงพอเพื่อบริโภค รวมทั้งอาจจะส่งผลดีต่อการส่งออก เนื่องจากทั่วโลกมีความกังวล และตื่นตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว มีการกักตุนสินค้าและอาหารมากขึ้น มีการนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้สำหรับความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ จึงอาจจะส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

ด้านสินค้าประมง คาดการณ์ผลผลิตสินค้าประมงในปี 2563 จำนวน 2.7 ล้านตัน ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าประมงที่สำคัญ เช่น กุ้ง ปลานิล ซึ่งมีแหล่งเพาะเลี้ยงกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและสามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนสินค้าประมงสำหรับบริโภคในประเทศ รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค เนื่องจากมีตลาดสินค้าประมงกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ และรอบๆ กรุงเทพฯ เช่น ตลาดทะเลไทย ตลาดปลาบางเลน ตลาดปลาจะเข้ และที่มีส่งตรงให้กับห้างโมเดิร์นเทรด เช่น แม็คโคร เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น

ส่วนสินค้าปศุสัตว์ ปี 2563 กรมปศุสัตว์คาดว่า การผลิตเนื้อไก่ของไทยจะมีปริมาณ 2.88 ล้านตัน โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 62.91% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สำหรับสินค้าไก่เนื้อ ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของตลาดในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศลดลง ปริมาณการผลิตสินค้าไก่เนื้อสามารถรองรับความต้องการบริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยผู้ประกอบการสามารถวางแผนและเพิ่มกำลังการผลิตให้ออกสู่ตลาดได้หากมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น หากเกิดกรณีปีใดประเทศ จึงคาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศที่ยังคงมีสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ

และสำหรับ สินค้าไข่ไก่ คาดว่าการผลิตไข่ไก่ของไทยจะมีปริมาณ 15,147.50 ล้านฟอง โดยการผลิตส่วนใหญ่ใช้สำหรับเพื่อบริโภคในประเทศ 98.31% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากตลาดหลักของสินค้าไข่ไก่ คือตลาดภายในประเทศ หากเกิดกรณีปีใดประเทศ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ■





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : แร่งงานคีนถึน7.8หมึนคน ดึ่งร่วมพัฒนะ'ภาคเกษตร'

วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11516 หน้า : 12(กลาง), 10

แร่งงานคีนถึน7.8หมึนคน ดึ่งร่วมพัฒนะ'ภาคเกษตร'

กรุงเทพธุรกิจ • กระทรวงเกษตรฯ เตรียม แผนอุมแร่งงานคีนถึน 7.8 หมึนคน ช่วลด ผลกระทบว่่างงาน ถูกลึกจ้ง ดัน ศพก.อบรม ให้ความรู้ หนุนลึนเชือทำเกษตร ร่วมมือสทรณึ รับบรจฎเทิตจปใหม่รับเงินเดือน 15,000 บาท 1 ปี ช่วงานพัฒนะภาคเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็ดเผยวานนี้ (2 เม.ย.)ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ หลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า และ ภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม การค้าส่ง การค้าปลีก ซึ่งส่งผลต่อการจ้างแรงงาน ที่มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการหลายแห่งอาจเลิก ประกอบกิจการ เลิกจ้างแรงงาน หรือลดจำนวนแรงงาน รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ส่งผล ให้แรงงานดังกล่าวเคลื่อนย้ายคืนถิ่นกลับบ้านเกิด ดึ่งนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดทำโครงการ เพื่อช่วเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กั บแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ รวม 78,310 คน ได้แก่ 1.โครงการแร่งงานคีนถึน พลิกพื้นผึนดินเกษตรไทย ด่วยศาสตร์พระราชา เป้าหมาย 76,000 ราย

ทั้งนี้ โครงการแร่งงานคีนถึน พลิกพื้นผึนดิน เกษตรไทยด่วยศาสตร์พระราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วเหลือให้แรงงานที่ถูกลึกจ้งกลับคีนถึนบ้านเกิด โดยหันกลับมาทำเกษตร เพื่อให้สามารถลึยงตนเอง และครอบครัวได้ภายใน 7-10 วัน ซึ่งเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันและเป็นทางรอดในสถานการณ์การระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 และ รวมถึงน้อมนำแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการทำเกษตรกรรมยั่งยืนมาช่วยผลเพื่อลด ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมายจังหวัดละ 1,000 ราย

โดยอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ระหว่าง เดือนเม.ย. 2563 - มี.ค. 2564 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และเข้ารับการศึกษา อบรม ดึ่งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง ไปสู่การทำเกษตรกรรม ยั่งยืน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อ่านต่อน้้า | 10

ต่อน้้าหน้า 12
แร่งงาน

สินค้าเกษตร (ศพก.) เศรษฐกิจการเกษตร อาสา (ศกอ.) และปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร พอเพียง (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ ดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ กั บแรงงานที่ถูกลึกจ้ง และแรงงานไทยที่ กลับมาจากต่างประเทศ เช่น จีน และเกาหลีใต้ ทำให้มีรายได้ที่เพียงพอสำหรับลึยงตนเอง และครอบครัว รวมถึงลดการกระจุกตัวของ ประชากรในเมืองใหญ่ รวมถึงทำให้มีแรงงาน ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาไปสู่การ เป็น Smart Farmer ต่อน้้า

“ปัจจุบันหน่วยงานและศูนย์ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้ กั บผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแร่งงานคีนถึน พลิกพื้นผึนดินเกษตรไทยด่วยศาสตร์พระราชา โดยกำหนดจัดอบรม ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย และศูนย์เครือ ข่ายกว่า 10,000 ศูนย์ทั่วประเทศ เศรษฐกิจ การเกษตรอาสา (ศกอ.) และปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรพอเพียง ในหลักสูตรต่างๆ”

ทั้งนี้ จะมีการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (หลอมความคิด สู้ชีวิตขวาน) การจัดที่อยู่อาศัยและภูมิทัศน์ รอบบ้านด้านการเกษตรให้น้อยอยู่ การปลูก พืชสวนครัว/พืชไร่ การทำประมงและการ

จัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การลึยง ปศุสัตว์ การปลูกไม้ผล การปลูกป่าและ ไม้เศรษฐกิจ การทำนา และองค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจการเกษตรและการใช้ Big Data หลังจากการจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วม โครงการต้องออกแบบกิจกรรมในแปลง เกษตรของตนเอง โดยได้รับคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ เกษตรผสมผสานแบบพอเพียงมีการเชื่อมโยง เครือข่ายระหว่างกัน รวมถึงพิจารณา ถึงความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ำ และ คักยภาพของตัวเอง

2.โครงการบัณฑิตจิตอาสา ร่วมพัฒนะ สทรณึการเกษตรไทย เป้าหมายจ้างงาน 1,540 อัตรา โครงการบัณฑิตจิตอาสา ร่วมพัฒนะสทรณึไทย และ โครงการสร้าง ผู้ประกอบการด้านการให้บริการทางการ เกษตร Agricultural Service Provider เพื่อให้เกิดการสร้างงาน/สร้างอาชีพให้กั บ ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยร่วม กั บสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ มีกลุ่ม เป้าหมาย คือ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไปและมีจิตอาสา เพื่อปฏิบัติงานใน สหกรณ์การเกษตร 77 จังหวัด จังหวัดละ 10 แห่ง รวม 770 แห่ง (แห่งละ 2 ตำแหน่ง) โดยบรรจุในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา บริการ ประมาณ 1,540 อัตรา และได้รับ ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

ดำเนินการโครงการ ระหว่างเดือน เม.ย. 63 - มี.ค. 64 และจะมีการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็น กั บการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนะสทรณึการเกษตร การจัดทำบัญชีฟาร์ม การจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan) การใช้เทคโนโลยี และ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนา สหกรณ์การเกษตร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : แรงงานคืนถิ่น 7.8หมื่นคน ดึงร่วมพัฒนา'ภาคเกษตร'

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11516 หน้า : 12(กลาง), 10

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการสร้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ หรือแรงงานถูกเลิกจ้างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมทั้งได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในภาคเกษตร คนรุ่นใหม่มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรไทยในอนาคต และสหกรณ์ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

3.โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Provider) เป้าหมาย 770 ราย เพื่อพัฒนาผู้จบการศึกษาใหม่หรือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรและต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพด้านการให้บริการทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ก้าวสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision farming) และ Smart Farmer โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จบการศึกษาใหม่หรือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร จังหวัดละ 10 คน รวม 770 คน ดำเนินการโครงการระหว่างเดือน เม.ย.63 - มี.ค.64

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้บริการทางการเกษตรมืออาชีพ และต่อยอดไปสู่การให้บริการทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เกษตรกรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรและเครื่องจักรกลสมัยใหม่ และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการจบหลักสูตรอบรมสามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการทางการเกษตรเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนเพื่อการประกอบกิจการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'สศก.'เผยส่งออกเกษตรรุ่ง ปิดปมไม่พอบริโภคภายใน

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11516 หน้า : 7(บนซ้าย)

'สศก.'เผยส่งออกเกษตรรุ่ง ปิดปมไม่พอบริโภคภายใน

เร่งสำรวจข้อมูลเชิงลึก รายสินค้ารายจังหวัด

กรุงเทพธุรกิจ ● "สศก." เผยส่งออกสินค้าเกษตรแนวโน้มน่าห่วง ยันอาหารเพียงพอบริโภคในประเทศ ขณะทูตพาณิชย์จีนเผยพฤติกรรมบริโภคจีนหันสั่งของสดออนไลน์ เน้นผักสดสดหั่นส่งออกเพิ่ม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกข้าวและอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท

สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46.638 ล้านบาท รองลงมาคือตลาดจีน 29,055 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับอาหารว่าจะมีเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก. ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืชและระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง โดย สศก. ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เช่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายการบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้มั่นใจว่ามีอาหารสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้ากักตุนเกินความจำเป็น



ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรและอาหารยังมีพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่นทุเรียนและมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดนแล้ว

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.กล่าวว่า สถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น

ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยและเกษตรกร

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งตัวประเทศจีนหรือทูตพาณิชย์จีน ระบุว่าปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดอีคอมเมิร์ซของสดในจีนมีมูลค่า 162,000 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29% และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าถึง 263,840 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 62% โดยบริษัท iiMedia Research วิเคราะห์ว่าการแข่งขันของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของสดค่อนข้างสูง และเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว แต่การเกิดเหตุการณ์การระบาดของโควิด ในครั้งนี้ทำให้โอกาสของอีคอมเมิร์ซของสดกลับมาอีกครั้ง และมีจำนวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และพฤติกรรมกรรมการบริโภคต่อไป โดยสินค้าเกษตรไทยเบื้องต้นควรปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมบริโภคใหม่ในในตลาดจีนด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน...

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15363 หน้า : 3(ล่างซ้าย)



เลขาธิการ สศก. ใช้แนวคิด Balance Life สร้างภูมิคุ้มกันบุคลากร ก้าวข้ามผ่านวิกฤติ โควิด-19 ร่วมกัน

“วินาทีนี้ ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันให้ความร่วมมือตามมาตรการรัฐบาล และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากร สศก. ต้องปฏิบัติตนอย่างมีวินัย และเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เร่งปรับสมดุลวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิด “Balance Life” มุ่งสู่จุดดุลยภาพ ทั้งการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้ สุขภาพ การเงิน ครอบครัว และสังคม สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด-19 เพื่อผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้รับสนองแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) อย่างเคร่งครัด โดย สศก. ได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมาตรการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานทันที เน้นการทำงาน Work From Home สลับกับ Buddy ทำงานแทนกัน เน้นย้ำผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง สตรีมีครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิดให้หยุดปฏิบัติงานได้ทันที



พร้อมทั้งลดจำนวนผู้มาปฏิบัติงานโดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล เพิ่มระยะห่างในการปฏิบัติงาน (Social Distancing) เช่น การจัดที่นั่งทำงานให้มีระยะห่างมากขึ้น และการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ร่วมกัน ขณะที่การจัดประชุมต่างๆ จะมีการนำระบบ Web Conference มาใช้ในการประชุม มีการคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามบริเวณต่างๆ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เน้นการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันตามหลัก 5ส รวมถึงทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงาน นอกจากนี้ยังได้ประสานกรมสรรพสามิตเพื่อขอรับแอลกอฮอล์เจลเตรียมแจกจ่ายบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย Work From Home เน้นย้ำให้อยู่ภายในที่พักขณะปฏิบัติราชการ ห้ามออกนอกสถานที่โดยไม่จำเป็น และให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งส่วนภูมิภาคต้องรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องประจำวันอย่างต่อเนื่องมายังสำนักงานเลขานุการกรม ภายในเวลา 10.30 น. ของทุกวัน เพื่อที่จะรวบรวมไปยังศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และรายงานต่อไปยังศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันเช่นกัน



ครบรอบ 128 ปี : เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการภายนอก ณ กระทรวงเกษตร เมื่อเร็ว ๆ นี้.

เชียงใหม่ถก5อภ.-ดับไฟ 'โคราช'วิกฤตขาดน้ำกิน

17 จว.เหนือรับมือไฟป่าเข้ม รอง มทภ.3 ถกรับ 'บิกตู'สั่งเร่งจัดการจุดฮอตสปอตต้องเป็น 0 ภายในสัปดาห์นี้ เชียงใหม่นัด 5 อ่าเภอ 'คอนเฟอเรนซ์'รายวัน (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ดับไฟ

จว.เหนือ14พื้นที่ฝุ่นท่วม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 26 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 39-273 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 14 สถานี คือ ต.เวียง อ.เมือง 122 มคก./ลบ.ม., ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 164 มคก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง 91 มคก./ลบ.ม., ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 273 มคก./ลบ.ม., ต.พระบาท อ.เมือง 109 มคก./ลบ.ม., ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ 111 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 105 มคก./ลบ.ม., ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 104 มคก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 91 มคก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง 136 มคก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 230 มคก./ลบ.ม., ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 126 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา 117 มคก./ลบ.ม. และ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 98 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 10 สถานี คือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ต.ช้างค้ำ อ.แม่แจ่ม, ต.สุเทพ อ.เมือง, ประจวบฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร, และ ต.ท่าเรือ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

'บิกตู'จี้คุมฮอตสปอตเป็น0

ที่สไม่สรกาวีละค่ายกาวิละ มณฑลทหารบก

ที่ 33 จ.เชียงใหม่ พล.ต.จิรเดช กมลเพชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีข้อสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า ให้ 17 จังหวัดภาคเหนือเร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด โดยให้จุดความร้อน หรือฮอตสปอต ต้องเป็น 0 ภายในสัปดาห์นี้

ป้ายวันเดียวกัน พล.ต.จิรเดช และ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง จะนำเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.212 บินลาดตระเวนและเข้าตรวจสอบเขตรอยต่อของ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนจุดที่มีความเสี่ยงระหว่างจังหวัด

เชียงใหม่ถก5อ่าเภอสู้ไฟป่า

วันเดียวกัน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลกับ 5 อ่าเภอ ที่มีจำนวนจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุด ใน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อ.แม่แจ่ม อ.สะเมิง อ.อมก๋อย อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งยากต่อการเข้าถึง โดยได้ประเมินสถานการณ์ประกอบกับพิจารณาให้การสนับสนุน ทั้งด้านกำลังพล อุปกรณ์ดับไฟ และอากาศยานในการดับไฟป่า เน้นย้ำ 5 อ่าเภอเรื่องการพิจารณาสถานการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ส่วนการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการภาคอากาศ หน่วยบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบินกรมฝนหลวง 1 ลำ ปฏิบัติงานที่ อ.สะเมิง เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก ปฏิบัติงานที่ อ.เชียงดาว และเฮลิคอปเตอร์จากกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ปฏิบัติงานที่ อ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเตรียมการเฝ้าระวังอยู่ที่บริเวณดอยสุเทพโดยรอบ ด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ขณะนี้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะทำการทดลองขึ้นบินในช่วงบ่ายของวันนี้ ก่อนเริ่มปฏิบัติการจริงในวันที่ 3 เมษายนนี้

นายคมสันกล่าวว่า เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ไฟป่าใกล้ชิด จึงสั่งการให้ประชุมวิดิทัศน์ทางไกล หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 5 อ่าเภอ ประชุมร่วมกันในเวลา 08.30 น.ของทุกวัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ผู้ว่านครศักดิ์คุมเข้มลำปาง

ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าฝุ่นหมอกควันไปปกคลุมพื้นที่หนาแน่นและลอยต่ำเห็นได้ชัด เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าใน จ.ลำปาง และสถานการณ์ฝุ่นหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 105-111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแสดมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาที่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าฝุ่นหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน 5 วันติดแล้ว โดยค่าเฉลี่ยปกติห้ามเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ค่าวันนี้สูงเกือบ 1 เท่าตัว

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จุดความร้อนที่เกิดไฟไหม้ส่วนใหญ่หนักในเขตป่า เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างหนักทุกวันโดยไม่มีวันหยุด หากเทียบกับหลาย จ.จังหวัดในภาคเหนือ จ.ลำปาง ยังไม่หนักมาก

เขื่อนรัชชประภาเร่งกันไฟป่า

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายกฉัตรคุณิธิ์ ยุตธรรมนายอำเภอบ้านตาขุน นายจ่านอง สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา และหน่วยดับไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้ป่าบนภูเขาเหวียน หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน พร้อมเร่งทำแนวกันไฟปลูกสามเัียงแนวเสาไฟแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหาย

หาย หลังไฟป่าไหม้นยอดภูเขามา 3 วันและลูกไหม้รุนแรง เมื่อคืนวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาเห็นได้ในระยะไกล ล่าสุดไฟเริ่มมอดเหลือ 2 จุด

นายวิฑูรย์กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และหน่วยไฟป่าจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกักัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำแนวกันไฟ โดยให้นายอำเภอบ้านตาขุนร่วมกับเขื่อนรัชชประภา เทศบาลตำบลเขียวหลาน สนับสนุนรถดับเพลิงฉีดน้ำหากเกิดไฟป่าลุกลามลงด้านล่างและป้องกันไฟเข้าพื้นที่สวนชาวบ้าน พร้อมย้ำไม่ให้ประมาทและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะยุติ

ลำพูนยิงดับปมน้ำประปา

ที่ จ.ลำพูน พนักงานสอบสวน สภ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายบริเวณบ้าน หมู่ 2 บ้านทาป่าสัก ต.ทาป่าสัก อ.แม่ทา จึงรีบไปตรวจสอบสวน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ถูกยิงด้วยกระสุนปืน ขนาด .38 เข้าบริเวณลำตัวทรวงอก นายอวิชัยชัย (ปอ) ภูมิมหาศาล อายุ 58 ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านทาป่าสัก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือนายสถิตย์ วงศ์คำ อายุ 62 ปี อดีตแพทย์ประจำตำบลทาป่าสัก เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ และนางศิริพรรณ วงศ์คำ อายุ 52 ปี เป็นน้องสาวของนายสถิตย์ นำตัวส่ง รพ.แม่ทา

จากการสอบสวนทราบว่า นายอริศศักดิ์ วงศ์คม อายุ 59 ปี ผู้ก่อเหตุ มีปากเสียงกับนายอวิชัยชัย เรื่องการจัดทำระบบน้ำประปาหมู่บ้านบาดหมางกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นายอริศศักดิ์เคยขายน้ำประปาให้แก่ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ มีปากเสียงทะเลาะกันจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนขนาด .38 แบบลูกไม่กระหน่ำยิงนายอวิชัยชัยเสียชีวิตคาที่ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ดังกล่าว ส่วนอริศศักดิ์ได้เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โนนไทยแล้งหนักขาดน้ำกิน

ที่สระจรเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา บึงสระจรเข้ที่มีขนาดกว้างใหญ่เนื้อที่หลายร้อยไร่ ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด รวมทั้งบ่อน้ำดิบของการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย ปริมาณน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 200 ครัวเรือน ทั้งใน ต.สระจรเข้ ต.โนนไทย และชุมชนเขตเทศบาล ต.โนนไทย รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลโนนไทย ปภ.โคราช หน่วยทหารจากกองทัพภาคที่ 2 นำรถบรรทุกน้ำ ไปสูบน้ำดิบจากหมู่บ้านข้างเคียงที่อยู่ห่างประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วนำมาเติมใส่ถังของประปาสำหรับเป็นน้ำใช้ แล้วปล่อยแจกจ่ายให้ประชาชน แต่

มีรสเค็มและกร่อย ไม่สามารถนำไปหุงข้าวได้ คาดว่าน้ำที่มีอยู่จะสามารถใช้ได้อีกไม่เกิน 1 เดือนนี้ ก็จะแห้งหมด

นางเมี้ยน มนต์ทา อายุ 69 ปี ชาวบ้าน บ้านสระจรเข้ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งยาวนานติดต่อกันนานหลายเดือน อีกทั้งปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าทุกปี จึงทำให้ไม่มีน้ำไหลลงสระน้ำจะเข้เลย

ลำปางประกาศหยุดส่งน้ำ

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ 796 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ ความจุอ่างฯ สูงสุด 1,980 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ประมาณ 696 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ประกาศหยุดส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 พร้อมแจ้งแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 โดยจะทยอยลดการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 13-22 เมษายน จากนั้นจะปิดการส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวและดำเนินการซ่อมแซม และคาดว่าจะเริ่มส่งน้ำในฤดูฝนได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ โครงการฯลำปาวยังได้บริหารจัดการน้ำที่เกษตรกรระบายออกมาจากแปลงนาเพื่อรอการเก็บเกี่ยวข้าว ด้วยการนำไปเก็บกักไว้บริเวณด้านเหนือของเขื่อนทดน้ำที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำชีตอนล่าง อาทิ เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย ส่งผลให้เขื่อนทั้ง 3 แห่งนี้ มีปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการใช้น้ำทำการเกษตรแบบหมุนเวียนโดยการเหลื่อมเวลาเพาะปลูก ส่งผลให้มีความมั่นคงด้านน้ำในการอุปโภคบริโภคจนถึง จ.อุบลราชธานี ทำให้เกษตรกรทั้ง 2 ฝั่งของลำน้ำชีตอนล่าง มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า เขื่อนลำปาวได้รับประโยชน์จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกในช่วงเดือนกันยายน 2562 ทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำลำปาว ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นถึง 1,742 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 88% ของความจุอ่างฯ ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สามารถวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการกักเก็บน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน อย่างไรก็ตาม โครงการฯลำปาว ยังคงบริหารจัดการน้ำด้วยมาตรการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้มีปริมาณสำรองไว้ใช้ในอนาคต หากเกิดกรณี

ฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเหลือจากแผนฯ ที่วางไว้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มากถึง 124 ล้าน ลบ.ม.

บางสะพานระดมหาน้ำ

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้แจ้งประชาชนให้ทราบเนื่องจากน้ำดิบที่เขื่อนลำปาวผลิตน้ำประปามีปัญหาชั้นวิกฤต น้ำในคลองทุ่งเรือยาวแห้งขอดจากเหตุฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำไปสูบน้ำดิบในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา แต่ยังไม่เพียงพอ ล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขุดบ่อน้ำบาดาลหลายจุดและปล่อยน้ำประปาเป็นเวลาโดยไม่มีกำหนด

นายเลิศยศ แยมพราย นายอำเภอบางสะพานกล่าวว่า ได้ประสานศูนย์ ปภ.เขต 4 สนับสนุนการเพิ่มปริมาณน้ำดิบ ให้ ปภ.ติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำระยะไกล 2 เครื่อง นำน้ำดิบจากฝายทดน้ำคลองบางสะพานที่บ้านวังยาว-ทุ่งขี้ต่าย ไปสถานีผลิตน้ำประปาร้อนทอง ที่วัดทุ่งขวาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร (กม.) ส่งน้ำดิบได้ชั่วโมงละ 120 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นการประปาได้ติดตั้งบูสเตอร์ดันน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำบ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย โดยสูบน้ำเข้าระบบเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 60 ลบ.ม. มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำดิบเข้าระบบที่สถานีผลิตน้ำประปา 1 บ่อ ได้น้ำดิบเข้าระบบ 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง คาดว่า จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะสั้น

น.ส.วนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่รำพึง อ.บางสะพาน กล่าวว่า สั่งการให้รองนายก อบต.นำถังน้ำประมาณ 2,000 ลิตร และ 3,000 ลิตร ติดตั้งไว้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยกำหนดจุดวางถังน้ำที่ หมู่ 1 บ้านดอนสำราญ 3 จุด, หมู่ 2 บ้านท่ามะนาว 1 จุด, หมู่ 4 บ้านท่าขาม 2 จุด, หมู่ 5 บ้านปากคลอง 2 จุด, หมู่ 6 บ้านกลางนา 2 จุด, หมู่ 7 บ้านทุ่งลานควาย 2 จุด และหมู่ที่ 8 บ้านล่าง 3 จุด

กรมฝนหลวงปรับฐานฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วยทั่วประเทศเข้าร่วม

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฯ 11 หน่วยทั่ว

ประเทศ ขณะนี้ปรับฐานปฏิบัติการเพื่อดูแลพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น ประกอบด้วย ภาคเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการที่ จ.เชียงใหม่ และพิษณุโลก ภาคกลางย้ายจากหน่วย จ.นครสวรรค์ ไปประจำการที่ จ.ลพบุรี และย้ายจากหน่วย จ.กาญจนบุรี ไปประจำการที่สนามบินชั่วคราว จ.ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งหน่วยที่ จ.ขอนแก่น อุตรดิตถ์ นุรีรัมย์ และย้ายจากหน่วย จ.อุบลราชธานี ไปประจำการที่ จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออก ย้ายจากหน่วย จ.ระยอง ไปประจำการที่ จ.จันทบุรี และภาคใต้ ยังคงตั้งหน่วยที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 11 หน่วย จะติดตามสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน เพื่อวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่

“สำหรับการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์จาก ร.อ.ธรรมนัส ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล ถุงมือ สำลี และชุดสเปรย์ สำหรับให้บุคลากรนำไปใช้ ในการป้องกันเชื้อ” นายสุรสิทธิ์กล่าว

สหพช.จีประปาระวังขาดน้ำ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จากการติดตามประเมินสภาพอากาศและการคาดการณ์พบว่า เดือนเมษายนนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น จะส่งผลยาวไปถึงประมาณวันที่ 27 เมษายนนี้ ฝนส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคกลางบางพื้นที่ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงาน และภาคส่วนเกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเก็บกักน้ำให้มากที่สุด ส่วนการคาดการณ์พายุในฤดูฝนขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มการเกิดพายุแต่อย่างใด คณะทำงานจะติดตามประเมินสถานการณ์พายุและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือน และวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ เป็นระยะๆ ต่อไป

นายสมเกียรติกล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กลาง และแหล่งน้ำธรรมชาติพบว่าในแหล่งน้ำหลายพื้นที่ปริมาณน้ำใช้การไม่เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้ง อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหากไม่มีมาตรการรองรับ ขณะนี้การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง และประปาท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดช่วงแล้งจนถึงสิ้นมิถุนายนนี้ให้ได้

ถกเตรียมรับมือฤดูน้ำหลาก

นายสมเกียรติกล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำ ปี 2562/63 พบว่า จากแผนงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำ 43 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,041 แห่ง จากแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากมติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกหน่วยงานได้เร่งรัดดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รวม 6,806 โครงการ ดำเนินการโดย 11 หน่วยงาน พบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรจากสำนักงบประมาณ 666 โครงการที่ได้รับการจัดสรรแล้ว 266 โครงการ สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีที่ประชุมได้ติดตามเร่งรัดเพื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ได้ทันสถานการณ์

นายสมเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ได้แก่ การตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตร โดย 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปี 2563 การกำจัดวัชพืชผักตบชวาในทางน้ำ โดยเร่งสำรวจแม่น้ำคูคลองด้วยภาพถ่ายดาวเทียมในแม่น้ำสายหลัก แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ่ม

ต่ำบางระกำ เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่อื่นๆ หากปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำในแต่ละพื้นที่โดยแจ้งผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อเตรียมเริ่มต้นการเพาะปลูก ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะนำประเด็นต่างๆ นำเสนอสรุปเข้าสู่ที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมในวันที่ 9 เมษายนนี้ต่อไป

พายุถล่มขอนแก่นหนัก

ที่ จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อนพัดผ่านในจังหวัดขอนแก่น บ้านเรือนราษฎร หมู่ 5 และ หมู่ 6 บ้านบึงอีเฒ่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และวัด เสียหายรวมกว่า 40 หลังคา

เรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

นายไพฑูลย์ บุตรจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านบึงอีเฒ่า กล่าวว่า ช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. ของคืนวันที่ 1 เมษายน เกิดฝน จากนั้นมีลมพัดมาอย่างแรง บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 30 หลังคา และบ้านของคนที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน หน่วยงานราชการได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้ว เทศบาลเมืองศิลาเตรียมช่วยเหลือ เป็นพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายหนักในรอบ 41 ปี

ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ออกมาประกาศเตือน ในช่วงวันที่ 2-5 เมษายน 2563 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะส่งผล กระทบในพื้นที่ดังต่อไปนี้จังหวัดเลย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

นครพนมเจอถล่ม30หลัง

ที่ จ.นครพนม ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขำปู นายอำเภอท่าอุเทน และนายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านใน ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม หลังได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มพังเสียหายกว่า 30 หลัง บางรายต้องสูญค่าซ่อมแซมมากกว่า 50,000 บาท ข้ำเดิมชาวบ้านหนักในช่วงวิกฤตโควิด บางรายไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างได้

CPFคว้าเครดิตองค์กรA+ สะท้อนความเป็นผู้นำธุรกิจ

“ทริสเรทติ้ง” คงอันดับเครดิตองค์กร CPF และหุ้นกู้ที่ระดับ A+ สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ด้านเกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ด้านภัยโควิด-19 แก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ระบุว่า คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ที่ระดับ “A+” สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ตลอดจนมีฐานการผลิตในหลายประเทศ การมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย

ขณะเดียวกันยังได้จัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ A+ โดย CPF จะนำเงินไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือสำหรับการลงทุนของกิจการ หรือชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยของบริษัท

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนลงบางส่วนจากระดับหนี้สินที่สูงของบริษัท

ตลอดจนความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง ได้ออกประกาศเครดิตฟิงจแนวใหม่ “ลบ” เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศการลงทุนของ CPF ในกลุ่มเทสโก้เอเชีย โดยคาดว่ากระบวนการซื้อกิจการจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ต้องบรรลุก่อนที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้เป็นที่น่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย ผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่อาจมีต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่มากนักเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารซึ่งเป็นสินค้าจำเป็น

โดยบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าเนื้อสัตว์และอาหารคุณภาพด้วยมาตรฐานปลอดภัย ยืนยันว่าคนไทยจะมีอาหารมั่นคงเพียงพอโดยไม่ขาดแคลน และให้คำมั่นว่าจะผลิตอาหารและดูแล

การจัดจำหน่ายขนส่งอาหารอย่างเต็มกำลังและเต็มประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด โดยยังคงเดินหน้า “โครงการส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกว่า 70 แห่ง และกลุ่มบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 10,000 คนแล้ว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังจากร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ว่า ตามที่ CPF ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่รับผิดชอบต่อสู้ภัยคุกคามด้วยตัวเองหลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงถึงกว่าหมื่นคน รวมถึงส่งมอบอาหารให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 70 แห่งทั่วประเทศของไทย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังกำกับดูแลจตุรัสผลิตผลผลิต จุดกระจายสินค้า โดยใช้กลไกของเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นจุดกระจายสินค้า รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานด้านการบริการต่าง ๆ อาทิ การลดขั้นตอน ทั้งเรื่องการอนุมัติ/อนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้า โดยใช้ระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ■

ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 3 เมษายน 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6601

Col.Inch: 17.05 Ad Value: 18,755

ภาพข่าว: คลุกวงใน: ส่งทุนถึงบ้าน

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 56,265

คลิป: ชาว-ดำ



ส่งทุนถึงบ้าน-อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ มอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิก ชมรมช่างภาพการเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รว.เกษตรและสหกรณ์, เมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด และ ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมด้วย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรฯแนะ 'สหกรณ์' ดูแลสมาชิกรับวิกฤติศก.

● **ยุพิน พงษ์ก้อง**
กรุงเทพธุรกิจ

สถาบันการเงินอีกรูปแบบที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าสูงในประเทศคือ "สหกรณ์" ปัจจุบันมีจำนวน 6,579 แห่ง มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรจำนวน 3,453 สหกรณ์ มีสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์เพื่อไปประกอบอาชีพทางการเกษตร 1.035 ล้านคน จำนวนเงิน 178,473 ล้านบาท และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน บริการ และร้านค้า) 3,126 สหกรณ์ สมาชิก 188,700 ราย วงเงินกู้ 122,807 ล้านบาท

มัญญา ไทยเศรษฐ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยสหกรณ์การเกษตร นั้นมีทั้งเงินกู้ที่มาจากทุนของสหกรณ์เอง และบางสหกรณ์ก็ยืมมาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่น

ส่วนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน บริการ และร้านค้า) 3,126 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 600 แห่ง

ทั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีจำนวน 36 แห่ง สมาชิก 36,500 ราย วงเงินกู้ 600 ล้านบาท และสหกรณ์เดินรถซึ่งเป็นสหกรณ์บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 230 แห่ง สมาชิก 100,207 ราย มีการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกรวม 1,444 ล้านบาท

พิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวได้ว่า ได้ขอความร่วมมือสหกรณ์ผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับสมาชิก ทั้งขยายเวลาการชำระหนี้ การพักชำระหนี้เป็น



นั้นมีความมั่นคงและแข็งแกร่งมาก

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินในส่วนของสหกรณ์มี 3 แนวทาง ได้แก่ สหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้สหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี ปลดชำระต้นเงิน 3 ปีแรก และขอสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR-1 ต่อปี หากสหกรณ์ใด มีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่สหกรณ์กู้ยืมเงิน

สหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)

ให้ขยายเวลาการชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563 ซึ่งสหกรณ์จะต้องผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์เช่นเดียวกัน

กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะได้รับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระออกไปอีก 1 ปี โดยขยายเวลาชำระหนี้ไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 และกลุ่มเกษตรกรจะต้องขยายระยะเวลาการชำระหนี้ งดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับกับสมาชิกด้วย ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จะขอขยายเวลาการชำระหนี้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ทั้งนี้ คาดว่าทุกมาตรการจะช่วยบรรเทาปัญหาภาระหนี้สินให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าจะมีสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวน 2,660 แห่ง สมาชิกจะได้รับประโยชน์ 5.79 ล้านคน ต้นเงินกู้จำนวน 1,296,843 ล้านบาท มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 0.50% คิดเป็นมูลค่า 6,480 ล้านบาท

“ทุกมาตรการจะช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในช่วงการระบาดของโควิด พิชเชษฐ วิริยะพาหะ”

การชั่วคราว ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส่วนการชำระค่าหุ้นของสมาชิก ขอให้ปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราวหรืองดหักส่งค่าหุ้นตามส่วนของเงินกู้จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ โดยแต่ละสหกรณ์สามารถปรับแผนการบริหารจัดการ “สถานการณ์แห่งถอนเงินออกจากสหกรณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น จากก่อนหน้านี้มีสหกรณ์การบันไทยที่มีสมาชิกถอนเงินออกจำนวนมาก” เนื่องจากเป็นเหตุผลภายในของบริษัท แต่หลังจากที่คณะกรรมการสหกรณ์ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์การบันไทย

ปชป.ดันจัดงบ'บาชูก้า' ก่อนมทึ่2ล้านล.สู้โควิด

ตร.ให้ประกันตัว'อาณนทวิวัฒน์' 1.4 แสนบาท คดี
หน้ากากอนามัย ปคบ.เร่งขยายผลผู้เชื่อมโยง-
ขบวนการ (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

งบ'บาชูก้า'

สภาพัฒนาฯ เชื้อสกัดโควิด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนวี-คิลเลอร์ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดภายในพื้นที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่บริเวณชั้น 1 พื้นที่ทำงานของสื่อมวลชนรัฐสภา และบริเวณชั้น 2 พื้นที่สำนักบริการทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยนายสรศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า มาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สื่อมวลชนรัฐสภา จะดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ก่อนหน้านี้ได้ทำแล้ว 1 ครั้ง เพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคอันตราย ขณะที่เดือนพฤษภาคมมีแผนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ห้องประชุมสุริยันอีกรอบ ก่อนเปิดสมัยประชุมสภา ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม โดยการว่าจ้างบริษัทเอกชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งงบประมาณและราคาตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด มีราคา 10 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้สั่งให้ปิดพื้นที่บริเวณชั้นนี้ 2 อีกทั้งยังสั่งให้ปิดตึกในเวลา 16.30 น. แต่ได้เรียนไปว่า สั่งปิดตึกลำบาก เพราะปัจจุบันบริษัทซิโนไทย ยังทำงานตั้งแต่ 07.00-23.00 น. หาก จึงขอผ่อนปรนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเรื่องการปิดตึก

'ชวน'สั่งเลื่อนถกงบปี'64วาระแรก

นายสรศักดิ์กล่าวว่า ส่วนกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบให้หาแนวทางวางมาตรการความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ภายในห้องประชุมสภาช่วงที่เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือน

พฤษภาคมนั้น ได้หารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในห้องประชุมสภาไว้หลายเรื่องด้วยกันได้แก่ 1.การวางระบบประชุมผ่านทางเทคโนโลยีในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่ติดปัญหาเรื่องกฎหมายไม่รองรับเรื่องการลงมติ และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมถึงระบบเทคโนโลยียังไม่เสถียร หากใช้งานพร้อมกัน กำลังแก้ไขกันอยู่ 2.การนั่งประชุมในห้องประชุมสุริยัน โดยเว้นระยะห่างที่นั่งตามมาตรฐานที่กำหนด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ชั้นล่างห้องประชุมมีความจุ 800 ที่นั่ง และชั้นบน 350 ที่นั่ง โดยจัดโซนที่นั่งให้แต่ละพรรคการเมือง และให้แต่ละพรรคไปจัดที่นั่งในโซนของพรรคตัวเองว่า ใครจะนั่งใกล้ใครเพื่อความสะดวกในการประสานงานกัน ล็อกไว้เป็นที่นั่งประจำ จะได้ไม่ต้องลุกเดินกันไปมา แนวทางนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปจะใช้แนวทางใด ต้องรอนำไปหารือในวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านอีกครั้ง ส่วนการประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่สำนักงบประมาณประสานมาให้เปิดประชุมวาระแรก ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคมนี้ ทางนายชวนได้สั่งการให้ประสานไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอเลื่อนประชุมวาระแรกออกไป 1 สัปดาห์ก่อน

กมธ.จีใช้ขบวนงานมาจัดซื้อเวชภัณฑ์

น.ส.จิตติภัทร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา กมธ.สวัสดิการสังคม ได้มีการประชุมแบบทางไกลอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประธาน กมธ. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีการนำปัญหาของประชาชนเสนอต่อ

รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์โควิด-19

โดยที่ประชุมมีข้อสรุป 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ประธาน กมธ.สวัสดิการสังคม จะทำหนังสือไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อปรึกษาในเรื่องขอใช้งบการศึกษาฐานของ กมธ. ไปใช้ในการจัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อาหาร ตลอดจนสวัสดิการให้กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในช่วงการระบาดเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ และจะสามารถแก้ไขระเบียบข้อบังคับการประชุมของ กมธ.ให้สามารถประชุม กมธ. แบบทางไกลอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่

ชี้จ่าย5พันไม่ทั่ว-ให้เว้นค่าเช่า

น.ส.จิตติภัทร์กล่าวว่า 2.กมธ.สวัสดิการสังคมจะทำหนังสือไปถึง พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการพิจารณาขอเงินเยียวยาให้กับประชาชน 5,000 บาท เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนในต่างจังหวัดยังไม่ทราบข่าว ขณะที่บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้

ดังนั้นทาง กมธ.สวัสดิการสังคมจะเสนอให้นายกฯ พิจารณาขอให้ประชาชนทุกคนเท่ากัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้รับเงินเยียวยา เช่น ต้องเป็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นข้าราชการ ไม่มีบำเหน็จ ไม่มี ส.ส. ส.ว. เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง 3.ประธาน กมธ.จะทำหนังสือไปถึงนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะที่กำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนผู้เช่า แผงค้า ร้านค้า และพื้นที่จัดประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติว่า ปัจจุบันประชาชนผู้เช่าได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า รายได้ลดลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางการเคหะแห่งชาติ จะงดเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเช่าเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับนายจุติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณา

สส.ปชป.ระบุชี้เยียวยา3ด.ไม่พอ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงโครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือนนั้น ว่าตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ประเมินว่าน่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 3 ล้านคน แต่จนถึงบัดนี้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิมากถึง 22 ล้านคน เกินเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้เป็นจำนวนมาก อาจจะมีเพิ่มขึ้นถึง 30 ล้านคน น่าจะมาจากเหตุผล 2 ส่วนคือ 1.เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากจริงๆ เกินกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้ 2.เป็นความต้องการเงินของประชาชนจากรัฐบาล เพราะเห็นว่าเมื่อรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายแจกเงินบ่อยๆ ขอใช้สิทธิความเป็นประชาชนคนไทยขอรับเงินจากรัฐบาลด้วย โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติว่ามีสิทธิหรือไม่

“จากจำนวนตัวเลขของประชาชนที่ได้รับความสะดวก 22 ล้านคน น่าจะเป็นตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงจะมีประชาชนเดือดร้อนในวิกฤตไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ การเยียวยาช่วยเหลือรายได้ของประชาชนเพียง 3 เดือนของรัฐบาล คงไม่เพียงพอสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อนานมากกว่า 6 เดือน รัฐบาลยังต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ ปิดเมือง เพื่อประชาชนหยุดอยู่บ้าน หยุดทำงาน แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันทุกวัน และจากตัวเลขทางเศรษฐกิจพบว่าประชาชนคนไทยจำนวน 70% มีเงินเก็บเฉลี่ยคนละไม่เกิน 1 แสนบาท และนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืดเยื้อออกไปอีก 6 เดือนถึง 1 ปี ก็กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวน 70% ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” นายเทพไทกล่าว

ทีมศก.เสนอ'บาชูฯ'การคลัง'

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายปริญญา พานิชภัคดี รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรค ปชป.แถลงเสนอใช้มาตรการยาแรงบาชูฯทางการเงินการคลัง ใช้งบ 2 ล้านล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ได้ลุกลามไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ถือเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อ

ต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าแฮมเบอร์เกอร์ หรือต้มยำกุ้งในอดีต หากไม่เร่งแก้ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อครั้งใหญ่ มาตรการของภาครัฐที่ออกมาในปัจจุบันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มากพอและไม่ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและมากพอ การแจกเงินกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ 5,000 บาท จึงไม่ครอบคลุมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน จึงมีข้อเสนอตั้งนี้ บาชูฯทางการเงินการคลัง ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว บาชูฯทางการเงิน ถือเป็นความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในยามที่มีวิกฤตร่วมกัน โดยมีข้อเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างทันทั่วถึง เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยประสบปัญหาเรื่องกระแสเงินสด ไม่ใช่แค่การพักหนี้เท่านั้น แต่ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้แบบเชิงรุก หยุดชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เพราะผู้ประกอบการขาดกระแสเงินสด หากไม่มีการหยุดชำระดอกเบี้ยไม่สามารถชำระหนี้ได้ อาจจะทำให้มีภาวะหนี้เสีย มีเอ็นพีแอลพุ่ง ส่วนมาตรการอุดหนุนทางด้านสาธารณสุข รัฐควรจัดสรรงบประมาณมาช่วยดูแลให้ครอบคลุมทางด้านสาธารณสุข ทั้งการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจเพื่อคัดกรองโรค

“ต้องใช้คำว่า รัฐต้องเทหมดหน้าตัก ระดมสรรพกำลังต่างๆ มาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจริงจัง อย่าเหนียม โยกยงที่ไม่จำเป็นมาใช้เพื่อเกื้อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามจนยากเกินแก้ไข” นายปริญญากล่าว

'อภิสิทธิ์'หนุนออกกม.โอนงบ'63

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 ว่า เสนอ ความเห็น เกี่ยวกับวิกฤต 9 ประเด็น อาทิ ปัญหา ด้านสาธารณสุขกับเศรษฐกิจจะแยกออกจากกันไม่ได้เพราะตราบไตที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขยังไม่คลี่คลายก็จะกระทบเศรษฐกิจด้วย สนับสนุนให้มีการปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น ในงบประมาณ 2563 แล้วออกกฎหมาย โอนเป็นงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 เป็นการเฉพาะ โดยหารือร่วมกับผู้นำฝ่ายค้าน และสิ่งเร่งด่วนคือ การจัดชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ให้มากพอ ในการสุ่มตรวจได้อย่างกว้างขวาง

เพราะหากดำเนินการไม่ทัน จะเกิดการระบาดรอบ 2 ตามมา นอกจากนี้ ยังจะเสนอให้รัฐบาลปรับระบบการช่วยเหลือ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าสู่หลักการประกันรายได้ให้คนไทยทุกคน เพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลไม่ตกหล่นหรือซ้ำซ้อน อีกทั้ง รัฐบาล ควรจัดให้มีการศึกษา ถึงแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงของกลไกและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมไทย หลังผ่านวิกฤตนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศ และประชาชน

'ธนธร'แนะใช้มาตรการให้ดี

นายธนธร จีรังเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวในรายการ Mission To The Moon ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 การรับมือ การเอาตัวรอดและการเดินทางต่อไปของธุรกิจต่างๆ ว่ามาตรการที่จะใช้รับมือมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 1.มาตรการทางด้านสาธารณสุขและการสาธารณสุข 2.มาตรการ Social Distancing หลีกเลี่ยงเดินทางพบปะกัน และ 3.มาตรการเยียวยาด้วยวิธีการทางการเงินการคลัง ทั้งหมดนี้ต้องไปด้วยกันถึงจะมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่ผ่านมาทั้ง 3 มาตรการนี้ถูกออกแบบมาใช้คนละเวลา ทำให้เกิดประสิทธิภาพไม่เต็มที่ มาตรการที่ว่าถ้าไม่ออกพร้อมเพรียงกัน จะทำให้การรับมือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงต้องออกแบบด้วยกัน คิดอย่างเป็นระบบและประสานงานกัน สำหรับคำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจในช่วงวิกฤตตอนนี้ สิ่งสำคัญคือสายป่านต้องยาวขึ้น คือควรมีเงินสดถือไว้สำหรับรองรับต้นทุนคงที่ของบริษัทตนเองอย่างน้อย 6 เดือน ต้องอยู่ให้ได้สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ ธนาคารที่ให้กู้ช่วงนี้ต้องรีบกู้เงินออกมาถือไว้ก่อน เพราะถ้าสถานการณ์หนักกว่านี้เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแพคเกจมาตรการที่ใหญ่กว่า ทั้งรับมือในช่วงนี้และรับมือช่วงฟื้นฟูประเทศ เงินมหาศาลจะเข้าสู่ระบบ นี่จะเป็นมาตรฐานใหม่ จะเห็นแพคเกจที่ใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

นายธนธรกล่าวอีกว่า จะมีโอกาสของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำข้อมูลเวชทะเบียนดิจิทัลที่ง่ายต่อการสืบค้น มีการเก็บข้อมูลแบบบิ๊กดาต้า ใช้เอไอวิเคราะห์และต้องเชื่อมโยงกับบัตรประชาชน ไม่ควรต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ขณะเดียวกันที่ผ่านมาเรานำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์เยอะมาก อาจต้องกลับมาคิดเรื่องนี้เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดในอนาคต

เช่น การผลิตเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงตัวกรองอากาศคงต้องคิดผลิตในประเทศ

'พิธา'จี้รบ.จัดสรรงบใหม่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ประเทศไทยเราลงทุนกับงบประมาณด้านสาธารณสุขในฐานะความมั่นคงของชาติเท่าไร งบประมาณปีล่าสุดเราลงทุนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แค่ 8,000 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณให้สถาบันวิจัยแห่งชาติเพียง 43 ล้าน จากงบประมาณทั้งหมด 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.25% เท่านั้น ขณะนี้ตนกำลังติดตามเรื่องวัคซีน #โควิด19 อาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับความสนใจในวงกว้าง เพราะสังคมถูกบีบบังคับให้ต้องคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่ต้องป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของก่อน แน่นอเนียงรวมถึงปัญหาปากท้องในแต่ละวัน แต่ในขณะที่เดียวกันนั้นเราต้องอย่าลืมว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คือ การที่ต้องมีวัคซีน ระหว่างทางนี้เป็นเพียงการซื้อเวลาให้มีความเสียหายน้อยที่สุดเท่านั้น นี่คือการความท้าทายที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่

"อยากเน้นย้ำให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงงบประมาณในด้านนี้ด้วย ในฐานะผู้แทนราษฎรเมื่อเปิดประชุมสภาในปลายเดือนพฤษภาคมนี้

สัปดาห์แรกจะเป็นวาระงบประมาณปี 2564 พรรค ก.ก.จะเสนอจัดงบประมาณใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมากขึ้น ต้องเปลี่ยนงบกระสุนมาเป็นงบวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โลกปัจจุบันนี้ อธิปไตยของชาติอาจไม่ใช่ใครมีอาวุธ มีแสนยานุภาพกองทัพขนาดไหน แต่เป็นใครสามารถผลิตวัคซีนเพื่อช่วยชีวิตประชาชนของผมนได้มากกว่ากัน" นายพิธากล่าว

พท.เสนอตัด'ไอโอ-อาวุธ'

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษวันที่ 3 เมษายนนี้ ว่ารัฐบาลคงต้องประเมินผลว่าการออกพระ

ราชกำหนด (พ.ร.ก.) ถูกเงินมากกว่า 1 สัปดาห์สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ต้องทำมาตรการใดควบคู่เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในแต่ละวันเวลาที่สูญเสียไปคือการสูญเสียโอกาส และเกิดผลกระทบมหาวิกฤตเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหนัก การเสนอแนวทางให้รัฐบาลออก พ.ร.ก.โอนงบประมาณจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจากรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำเพื่อตัดงบประมาณจากโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ งบไอโอ งบอบรมสัมมนา งบงานทั้งในและต่างประเทศ งบอีเวนต์ต่างๆ จัดซื้อเรือดำน้ำ รวมถึงงบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ แล้วโอนย้ายมาใช้ในกิจการสาธารณสุขและการเยียวยาประชาชนก่อน จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะระยะที่เหลืออาจใช้ในปี'63 ไม่ทัน อีกทั้งไม่กระทบกรอบวงเงินหนี้สาธารณะ แต่การเสนอตัดงบประมาณ 10% จากทุกกระทรวงเท่ากันหมดอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปคป.ขยายผลจับหน้ากากอนามัย

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวนาคัย ผู้บังคับการกองปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคป.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคป.) จับกุม นายอานนท์ วัฒนวิทย์ วรเมธชยางกูร อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคภราดรภาพ พร้อมหน้ากากอนามัยกว่า 5,000 ชิ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา หลังสืบสวนขยายผลหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายศรสุวีร์ หรือบอย ภู่วีร์วัศ วัชรวิ อายุ 47 ปี ที่อ้างตัวเป็นคนสนิทผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์คลิปขายหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้น ก่อนถูกแจ้งความในข้อหาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบฯ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่าขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างนายอานนท์ วัฒนวิทย์กับผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ ซึ่งต้องหาพยานหลัก

ฐานที่ไม่ใช่เพียงคำให้การขัดท้อของผู้ต้องหาเท่านั้น ยังต้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน เส้นทางการส่งของ หรืออื่นๆ เพื่อรวบรวมมาขออำนาจศาลอาญานุมัติออกหมายจับ หรือให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก สำหรับนายอานนท์ วัฒนวิทย์ เบื้องต้นตำรวจได้ล่อซื้อหน้ากากกว่า 5,000 ชิ้นแล้วจับกุมในความผิดฐานขายสินค้าควบคุมเกินราคา ส่วนหน้ากากอนามัยดังกล่าวนั้น พบว่าขบวนการกลุ่มนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง ล้วนแต่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ภายหลังมีราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ขึ้นเป็นสินค้าควบคุม โดยขบวนการนี้จัดหากล่องบรรจุภัณฑ์แล้วอัดใส่ทั้งกล่องเก่าและกล่องใหม่ปนกันไป แนวทางการสืบสวนขณะนี้คาดว่าจะตรงตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่รายละเอียดเชิงลึกยังคงต้องสวนไว้อีก

ตร.ให้ประกันอานนท์ 1.4 แสน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบสวนนายอานนท์ วัฒนวิทย์ เจ้าตัวให้การรับสารภาพเพียงว่าสั่งหน้ากากอนามัยมาจาก น.ส.รุ่ง ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง โดยตนเป็นผู้นำกล่องไปให้บรรจุน้ากากอนามัยแล้วนำมาขายโดยจะได้รับส่วนแบ่งขั้นละ 10 สตางค์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "จงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความ

ปั่นป่วน ซึ่งราคาของสินค้า" ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 10 ปี 2563 ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาผู้ต้องหาได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดที่คืน ติราคาหลักทรัพย์มากกว่า 140,000 บาท เพื่อใช้ในการประกันตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้สั่งตัดค้ำ เนื่องจากให้ความร่วมมือและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลจับกุมขบวนการขายหน้ากากอนามัยเกินราคาต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะทำงานสอบสวนในคดีดังกล่าวของ บก.ปคป.ได้ทำเรื่องโอนคดีไปยังกองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อตั้งคณะทำงานติดตามคดีเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากากโดยเฉพาะ ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะมีรายละเอียดความคืบหน้าอีกครั้ง